



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๙๓๗

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

อัฒ สย

(นางศิริกาญจน์ สุวรรณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๑๘ ปีที่ ๓๑
ข่าวประจำวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม. ย้ำแนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยในกลุ่ม ๖๐๘ - นักเรียน
 - ❖ เขตสายไหมประสาน กปน. บางเขนเร่งจัดระเบียบสายสื่อสารในถนนสายรอง
 - ❖ เขตจตุจักรจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนหวังตั้งแต่วันที่ ๐๕.๐๐ น.
- ❖ กทม. ย้ำแนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยในกลุ่ม ๖๐๘ - นักเรียน
- นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการสร้างความเข้าใจการผ่อนคลายนโยบายปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจและเร่งนำกลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับวัคซีนโควิด 19 เข้มกระตุ้นว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้เพิ่มมาตรการเชิงรุกให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในรูปแบบคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ใน ๑๑ โรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด เพื่อให้บริการวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนอื่นที่จำเป็นแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดอาการความรุนแรงของโรค โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ BFC ทั้ง ๑๑ รพ. สำหรับความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ พบการฉีดวัคซีนในทุกกลุ่มไปแล้วกว่า ๒๖ ล้านโดส เป็นกลุ่ม ๖๐๘ ประมาณ ๖ ล้านโดส คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ และกลุ่มเด็กนักเรียน ๑,๑๗๘,๐๐๐ ราย ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์สื่อทุกช่องทาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนในแนวทางปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 โดยกลุ่มที่ควรสวมหน้ากากอนามัย ได้แก่ กลุ่มเสี่ยง ๖๐๘ ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อ หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พนักงาน ผู้ให้บริการ ในขณะที่ให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงสังเกตอาการตนเองหลังจากมีความเสี่ยง และตรวจคัดกรองตนเองด้วยวิธี ATK หากมีผลติดเชื้อ จะได้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทัน่วงที และวิธีการที่จะทำให้สถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่เพิ่มสูงขึ้นจนเกินศักยภาพระบบสาธารณสุขนั้น ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะต้องเข้มงวดปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง DMHTT และ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหากอยู่ในพื้นที่แออัด โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่ม ๖๐๘ หรือเด็กเล็ก ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

นายเกรียงไกร ...

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา ได้กำชับโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง ๔๓๗ แห่ง ตรวจสอบดูแลเด็กนักเรียนให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในโรงเรียน รวมทั้งการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง ๗ มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางและข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

* * * * *

❖ เขตสายไหมประสาน กฟน.บางเขนเร่งจัดระเบียบสายสื่อสารในถนนสายรอง

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกสายเคเบิลที่ห้อยลงมาจากเสาไฟฟ้าขวางถนนเกี่ยวคอได้รับบาดเจ็บ ขณะขับขี่ผ่านบริเวณปากซอยเพิ่มสิน ๖๖ ว่า สำนักเขตสายไหม ได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บางเขน และผู้ให้บริการสายสัญญาณสื่อสารเคเบิล เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่เขตสายไหมตั้งแต่เดือน ธ.ค.๖๔ มาอย่างต่อเนื่อง ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายรายดังกล่าว สำนักงานเขตฯ จะติดตามการให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบความเสียหายของผู้ให้บริการสายสัญญาณสื่อสารเคเบิล รวมทั้งประสานพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาล (สน.) สายไหม เพื่อติดตามผลการดำเนินคดีต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ประสาน กฟน.บางเขน และผู้ให้บริการสายสัญญาณสื่อสารเคเบิลจัดระเบียบสายสื่อสารในถนนสายรองให้เสร็จสิ้นตามแผนที่กำหนด ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดกวดขันตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยสายสื่อสารในพื้นที่เขต หากพบเหตุที่อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนจะเร่งดำเนินการแก้ไข หรือประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า กรณีดังกล่าว สำนักการโยธา ได้ประสานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยเบื้องต้น กสทช.ได้แจ้งเจ้าของสายสื่อสารฯ เข้าดำเนินการแก้ไขจัดเก็บสายสัญญาณสื่อสารเคเบิลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา อนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ดำเนินการปักเสาไฟฟ้า และพาดสายไฟฟ้า กรณีสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสา กสทช.เป็นผู้อนุญาตให้หน่วยงานสื่อสารต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน พาดบนเสาของ กฟน.ซึ่งการจัดระเบียบสายสื่อสาร กสทช.เป็นผู้ดำเนินการ โดยในระยะเร่งด่วนหาก กทม. พบสายสื่อสารบริเวณใดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อาจเกิดอันตรายต่อประชาชน หรือได้รับร้องเรียนจากประชาชน จะมีหนังสือแจ้ง กสทช.และ กฟน.ดำเนินการแก้ไข ส่วนในระยะกลางดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักการโยธาได้จัดส่งข้อมูลเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาถนน ๕๐ เขต ให้ กสทช.ดำเนินการจัดระเบียบ ต้องนำสายสื่อสารลงดินตามที่สำนักการโยธาอนุญาตให้ กฟน.ดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยให้ดำเนินการตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค พ.ศ.๒๕๕๐ ตามเงื่อนไขการอนุญาตและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ กสทช.ผู้เป็นหน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการกำกับ ดูแล และอนุญาตให้เอกชนเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้จัดประชุมแผนงานการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี ร่วมกับ กฟน.ในฐานะเจ้าของเสาไฟฟ้าและ กทม.ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เพื่อกำหนดแผนงานและร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารทุกปี

* * * * *

❖ เขตจตุจักรจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยหน้าโรงเรียนหอวังตั้งแต่วันที่ ๐๕.๐๐ น.

นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวกรณีเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนดักจี้ชิงเงินนักเรียนโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร ขณะกำลังเดินเข้าโรงเรียนช่วงเช้ามีดของวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ ว่า สำนักงานเขตจตุจักร ได้บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจนครบาล (สน.) พหลโยธิน และโรงเรียนหอวัง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน อำนวยความสะดวกแก่รถรับ-ส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน รวมทั้งดูแลความปลอดภัยเด็กนักเรียนที่ไซรด์โดยสารประจำทางและเดินเข้าโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๐๕.๐๐ น. ขณะเดียวกันได้ตัดแต่งกิ่งไม้ให้โปร่งเพื่อไม่ให้บังไฟส่องสว่างตลอดแนว นอกจากนี้ ยังได้ประสานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างที่ชำรุด ทั้งนี้ โรงเรียนหอวังได้ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองให้รับ-ส่งนักเรียนใกล้ประตูทางเข้าโรงเรียนให้มากที่สุด โดยจัดครูเวรดูแลความปลอดภัยนักเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร